

Các Nhóm Tình nguyện viên Hợp tác với Cộng đồng Mang lại Kết quả Tốt cho Nhà Lọc Phức hợp

Release Date: Tháng 12 28, 2016

BATON ROUGE, La. - Các tổ chức tình nguyện đã hợp tác với các cộng đồng ở Louisiana để mang lại kết quả tốt nhất có thể cho nhà lọc phức hợp sau trận lũ tháng Tám. Họ đóng vai trò rất quan trọng trong nhiệm vụ thiên tai liên bang tuyên bố là thảm họa.

FEMA đã vận động các nhóm tình nguyện viên trong một số khu vực bị ảnh hưởng để xác định nhu cầu người bị ảnh hưởng cho nhân lực và vật tư quá khổ nặng nề ở thiên tai liên bang. Họ thành lập các ủy ban phức hợp dài hạn để tìm kiếm pháp cho các nhu cầu chưa được đáp ứng. Các ủy ban này thường xuyên tác động với các nhà lãnh đạo địa phương để xác định nhu cầu còn lại của cộng đồng.

Các nhóm tình nguyện viên là một phần vô cùng quan trọng trong việc phức hợp vì người bị ảnh hưởng ở thiên tai liên bang thường không thể tự mình thực hiện cho những người sống sót một cách toàn vẹn. Họ thường là những người có một ưu tiên và ra quyết định cùng sau bất kỳ thảm họa nào.

Các nhân viên kết nối từ FEMA tổ chức nhà lọc này bằng cách điều phối các phiên họp giữa phái tình nguyện viên và cộng đồng. Họ cũng hỗ trợ chi trả lọc phức hợp bằng cách báo cho các tổ chức này biết những hoạt động phức hợp nào đã được hoàn thành và những hoạt động nào chưa hoàn thành.

Ba nhóm tình nguyện viên tham gia vào các ủy ban phức hợp -- Hội thánh Công giáo của Baton Rouge, Hội thánh Công giáo của New Orleans và Tổ chức Hợp tác Thảm họa của Giáo lý Luther -- đã tham gia với FEMA để quản lý các hồ sơ đăng ký xin hỗ trợ; hỗ trợ tiếp cận gặp mặt với nhân viên và đánh giá các nhu cầu chưa được đáp ứng. Khoảng 185 nhân viên quản lý hỗ trợ chuyên giúp nhân viên lập kế hoạch phức hợp, tìm người bị ảnh hưởng có sẵn cho nhu cầu của họ và theo dõi sự tiến triển.



FEMA

Page 1 of 2

Các tình nguyện viên có thể giúp người dân tìm kiếm, tu sửa nhà cửa hoặc giúp gì quy tụ các nhu cầu phục hồi khác. Người dân có thể gọi 2-1-1 hoặc truy cập www.louisiana211.org để tìm hiểu về các tổ chức hỗ trợ phục hồi phi lợi nhuận ở Louisiana.



FEMA

Page 2 of 2